



AURA PROGRAM

ชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ที่ช่วยให้คุณรับมือกับกาลเวลา ปกป้องคุณจากริ้วรอยแห่งวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดผลิตภัณฑ์เพื่อผิวอ่อนเยาว์ดูเปล่งประกาย ขจัดสารพิษที่สะสมและตกค้างรวมถึงที่กำลังเกิดใหม่ในชีวิตประจำวัน ทำหน้าที่ล้ำลึกส่วนผสมซึ่งอุดมด้วยสารอาหารผิวเพื่อบำรุงและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ เส้นเลือดฝอยใต้ผิว เพื่อให้สามารถส่งผ่านสารอาหารต่างๆ ไปยังเซลล์ผิวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผิวจึงแข็งแรง เสริมการทำงานผิว ให้เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งทำงานล้ำลึกในระดับเซลล์ผิวเพื่อฟื้นฟูความเสียหายช่วยเพิ่มกระบวนการผลิตเซลล์ผิวใหม่และเสริมการผลิตเซลล์ผิว ทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระ พร้อมฟื้นคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวซึ่งหลังจากนี้จะรู้สึกได้ว่าผิวหน้าดูสดชื่นดูเรียบเนียนและโทนผิวดูไกลจากระจางใส เนื้อผิวดูเนียน ผิวดูเปล่งประกายแบบสุขภาพดี



STEP 1: Deep Cleansing water

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้านวัตกรรมใหม่ สูตรปราศจากน้ำมัน ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกบนใบหน้าได้อย่างหมดจดเพียงขั้นตอนเดียวโดยไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตัน

วิธีใช้: หยด DEEP CLEANSING WATER ลงบนสำลี แล้วเช็ดให้ทั่วใบหน้าและลำคอ

ปริมาณสุทธิ: 100 กรัม



STEP 2: Rapid peel

ผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดลอกออกไปอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมกับเผยผิวใหม่ที่ดูอ่อนกว่าวัย ช่วยลดรอยดำ รอยแดงจากสิว เพื่อผิวดูกระจ่างใสขึ้น เปรียบเสมือนการทำเบิ่พีชโดยไม่ต้องพอกพื้นผิวหน้า

วิธีใช้: ใช้แปรงทาเนื้อเจลให้ทั่วหน้าเว้นรอบดวงตา และปาก ทิ้งไว้ 5 นาที เช็ดเจลออกด้วยสำลีชุบน้ำหมาด

ปริมาณสุทธิ: 100 กรัม



STEP 3: Massage cream

การนวดหน้าเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้มาเลี้ยงบริเวณใบหน้า และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าที่ตั้งเครียดให้คลายลง และยังกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณใต้ชั้นผิวหนังให้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ผิวหน้าเปล่งปลั่งสดใส

วิธีใช้: แตะมาสซาจครีมให้ทั่วใบหน้าวดเบาๆ วนลักษณะเป็นวงกลมหรือก้นหอยในลักษณะวนวนขึ้นออกขางนอกรอบๆรอบ ทำการนวดไปเรื่อยๆ ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีจากนั้นใช้สำลีชุบน้ำหมาดๆ เช็ดออก

ปริมาณสุทธิ: 250 กรัม



STEP 4: Aura mask cream

ทรีทเมนท์ มาส์กมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูผิวอย่างเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูผิวหน้าซึ่งทำงานสอดประสานการซ่อมแซมผิว พร้อมดูดซับสารพิษและสิ่งตกค้างที่ทำร้ายผิว ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากมาส์ก คือรู้สึกได้ว่าผิวชุ่มชื้น ผิวได้รับการฟื้นฟูความยืดหยุ่นทั่วทุกองผิวอีกครั้ง ดูเปล่งปลั่งเหมือนกับได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มอิม

วิธีใช้: ทาครีมมาส์ก 5 จุดทั่วหน้าบริเวณหน้าผากแก้มทั้ง 2 ด้าน จมูกและคางทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที และเช็ดออกด้วยสำลีชุบน้ำหมาดๆ

ปริมาณสุทธิ: 250

STEP 5: Super nourishing cream

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหลังการทำทรีทเมนท์ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวพร้อมปกป้องผิวจากปัจจัยต่างๆที่คอยทำร้ายผิวได้ดีขึ้นและช่วยเสริมโอกาสการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อผิวดูกระจ่างใสมีชีวิตชีวา ช่วยเสริมความชุ่มชื้นให้ผิวดูอุ่มเอิบ รู้สึกถึงผิวที่ดูเรียบเนียนและอ่อนเยาว์

วิธีใช้: แตะเนื้อครีม 5 จุดทั่วหน้าบริเวณหน้าผากแก้มทั้ง 2 ด้านจมูกและคางลูบไล้เนื้อครีมให้ทั่วใบหน้า จากนั้นแต่งหน้าตามปกติ

ปริมาณสุทธิ: 50 กรัม



Restore serum

เซรั่มสูตรเข้มข้นช่วยลดอาการระคายเคืองอย่างฉับพลัน ฟื้นฟูผิวหน้าที่เสียหาย ระคายเคืองอย่างหนักจากสารเคมี ช่วยเพิ่มความต้านทานให้กันเซลล์ผิว จึงช่วยลดอาการแดงของผิวได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ฝอยที่แผ่กระจายช่วยให้ผิวมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และรักษา รอยแดง

วิธีใช้: นำเซรั่มแช่ในตู้เย็นให้เย็นจากนั้นแตะเนื้อเซรั่ม 5 จุด ทั่วหน้าบริเวณหน้าผากแก้มทั้ง 2 ด้านจมูก และคาง ลูบไล้เนื้อเซรั่มให้ทั่วหน้าและทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที

ปริมาณสุทธิ: 20 กรัม